
 
การประชุมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีโรตารี 2564-2565 

วนัพุธที ่28 กรกฎาคม 2564   เวลา  19.00 น. ( ทางออนไลน์  คร้ังที ่2) 

เปิดการประชุมเวลา 19.00 น. โดย นย.นพ.จรูญพงศ ์ บรมธนรัตน์ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ จ านวนสมาชิก  14 ท่าน  , แขกพิเศษรับเชิญ 1 ท่าน ผูช่้วยผูว้า่การภาค อน.นงลกัษณ์  

ศุภโสภณ ,  ผูช่้วยเลขา ฯ 2 ท่าน 

วาระท่ี 1 
อน.ธนกร ส าเร็จผลไพบูลย์  สมาชิกภาพสโมสร ฯ แจง้  นโยบายของภาคในการหาสมาชิกเพิ่ม คือ สมาชิก 1 ท่าน

หาสมาชิกใหม่ 1 ท่าน ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านของสโมสร ฯ ช่วยหาสมาชิกเพิ่ม ซ่ึงการเชิญสมาชิกมุ่งหวงั

เขา้ประชุมทางออนไลน์ครบ 3 คร้ัง ตามขอ้ก าหนดของสโมสร ฯ ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสร ฯ โดยส่ง

ประวติัสมาชิกมุ่งหวงัในไลน์กลุ่ม NEW ROTARYSUPHAN เพื่อให้สมาชิกรับทราบและมีการสนเทศในเร่ือง

ต่างๆ รวมถึงค่าบ ารุงโรตารีสากล (RI)   

อผภ.นพ.พรชยั  บุญแสง , อน.ไกรวฒิุ  สีตลกาญจน์ , อน.ทรงศกัด์ิ เอ้ือเสริมกิจกุล , อน.ศรีชยั  เทพศิลปะวิสุทธ์ิ , 

อน.อดุลย ์วราเอกศิริ , อน.อภิรักษ ์ คงมาลยั   เห็นดว้ยกบัการด าเนินการหาสมาชิกสโมสรตามวธีิดงักล่าว 

วาระท่ี 2 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อน.นงลักษณ์  ศุภโสภณ แจง้  ไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่การภาค ให้ประสานกบัสโมสรต่าง ๆ 

ซ่ึงคติพจโรตารีปีน้ี คือ “โรตารีเปล่ียนชิวติ  ดว้ยจิตบริการ” มีภารกิจเพิ่มอีก 1 ขอ้คือ ขอ้ท่ี 7 ดงัน้ี  

 1.การส่งเสริมสันติภาพ   2.การดูแลเร่ืองสุขภาพแม่และเด็ก 

 3.การป้องกนัและรักษาโรค  4.การศึกษาขั้นตน้และการอ่านออกเขียนได ้

 5.การดูแลเร่ืองความสะอาดของน ้า 6.การพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน 

 7.ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 

ก าหนดส่งค่าบ ารุงโรตารีสากล คร้ังท่ี 1/2564-2565  1 กรกฎาคม 2564 โดยค านวณจากจ านวนสมาชิก ท่านละ 35 

เหรียญ  ซ่ึงในปีบริหารจะตอ้งช าระ 2 คร้ัง  
วาระท่ี 3  การด าเนินกิจกรรมสโมสร ฯ 

นย.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์   แจง้ไดด้ าเนินกิจกรรม โดย อน.ทรงศกัด์ิ เอ้ือเสริมกิจกุล  บ าเพ็ญประโยชน์

สโมสรฯได้จดัท า (1)โครงการมอบชุด PPE  ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและหน่วยกู้ภยัฉุกเฉิน 

(2)โครงการมอบเคร่ืองผลิตออกซิเจน ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตล่ิงชนั  ทางสโมสร ฯ จะแจง้อีก

คร้ังก่อนวนัส่งมอบใหส้มาชิกทราบเพื่อร่วมมอบของตามโครงการดงักล่าว 
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อน.ศรีชัย  เทพศิลปวิสุทธ์ิ  เลขานุการสโมสร ฯ แจง้ โครงการท่ีสโมสร ฯ ไดด้ าเนินไปเม่ือปีก่อน คือโครงการ

ปลูกป่าชุมชนและโครงการเล้ียงปลาเพื่ออาหารกลางวนั ท่ีโรงเรียนโสภณพิทยา ซ่ึงก าหนดจบัปลาขายในช่วงเปิด

เทอม แต่ช่วงน้ีเกิดการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ไม่สามารถจบัปลา

ขายได ้หากมีการจบัปลาในวนั เวลา ใดแจง้ใหส้มาชิกสโมสร ฯ รับทราบอีกคร้ัง 

นย.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ แจง้  ในปีน้ีสโมสร ฯ มีเงิน DDF จ านวน 15,000 เหรียญ ประมาณ 400,000 บาท 

จะจดัท าโครงการ Global Grant   โดยไดป้รึกษากบันายแพทยท์างดา้นสมอง โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช ซ่ึงจาก

การสอบถามถึงความตอ้งการเคร่ืองมือทางการแพทย์ตอ้งการห้องทดสอบคนไขก้ารหยุดหายใจขณะนอนหลบั 

ตวัคนไขจ้ะไม่รู้ตวัเองวา่หยดุหายใจ โดยเฉพาะคนอว้น ซ่ึงตอ้งน าตวัไปทดสอบและแกไ้ขต่อไป  เคร่ืองมือแพทย์

มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท ซ่ึงจ านวนเงินสโมสรมี 400,000 บาท ถา้จะด าเนินการโครงการตอ้งหาคู่มิตร การ

เขียนโครงการทางโรงพยาบาลเป็นผูเ้ขียนเพื่อใหเ้สนอต่อ (ขั้นริเร่ิม) 

อน.ธนกร ส าเร็จผลไพบูลย์  เห็นดว้ย เพราะเป็นเงินท่ีสมาชิกบริจาคและเป็นเงินท่ีกลบัมายงัสโมสร ฯ ช่วงน้ีทาง

โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช มีความจ าเป็นอย่างยิ่งของการใช้เคร่ืองมือแพทย ์และทางโรงพยาบาล ฯ ไดเ้ปิด

โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือ ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี และสนามกีฬาสุพรรณบุรี 

อผภ.นพ.พรชัย  บุญแสง  ท่ีปรึกษาสโมสร ฯ  เห็นดว้ยกบัโครงการน้ี ซ่ึงสโมสร ฯ เรามีเงินสะสมประมาณ 
10,000 เหรียญ ถ้าเราไม่ไดน้ าไปใช้บ าเพ็ญประโยชน์อีกประมาณ 3 ปี จะตอ้งคืน และเรายงัมีจ านวนเงินของ
สโมสรฯ บญัชีบ าเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ อีก ซ่ึงเราสามารถน ามาใชท้  าโครงการได ้ โดยมีผูว้า่การภาคช่วยดูแลให้
ค  าปรึกษา และถา้ทางภาคช่วยหาคู่มิตรใหท้างเราดว้ยยิง่ดี  
นย.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  แจง้ จ  านวนเงินดงักล่าวไดม้าจาก อผภ.นพ.พรชยั  บุญแสง ไดบ้ริจาค จ านวน 
10,000 เหรียญ ท าใหจ้  านวนเงินกลบัมายงัสโมสรฯ ไดม้าก ขอบคุณท่านดว้ยครับ ถา้ทางสโมสรฯด าเนินการตาม
โครงการน้ี ตอ้งตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการดงักล่าว ในส่วนในเร่ืองของค่าบ ารุงโรตารีสากล ปี 2563-2564 
สมยัท่าน นย.แสงชยั  อ านวยวฒันกุล มีสมาชิกส่งเขา้บญัชีสโมสรฯ บา้งแลว้ครับ 
คุณสุกญัญา สิทธิศักดิ์  ผูช่้วยเลขาฯ แจง้ การช าระค่าบ ารุงโรตารีสากล งวดท่ี 2/2563-2564  สมยั นย.แสงชยั 
อ านวยวฒันกุล  จ  านวนเงิน 1,100 บาท สมาชิกไดโ้อนเงินเขา้บญัชีสโมสร ฯ และทางเลขาฯไดอ้อกใบเสร็จใหก้บั
สมาชิกท่ีช าระพร้อมส่งใบเสร็จทางไลน์ใหส้มาชิกท่ีช าระรับทราบ  

 
 

 



 
-3- 

 
นย.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  ไดรั้บแจง้จากผูว้า่การภาครับเลือก ละออ  จินดา  ให้มีการสรรหานายกรับเลือก
ของสโมสร ฯ ปีบริหาร 2565-2566  ขอให้สมาชิกสโมสร ฯ ร่วมมือร่วมใจกนับริหารสโมสรโรตารีสุพรรณในปี
บริหารหนา้ ซ่ึงในการบริหารสโมสร  มีสมาชิกทุกท่านใหค้วามช่วยเหลือในทุก ๆดา้น  
อผภ.นพ.พรชัย  บุญแสง  ท่ีปรึกษาสโมสร ฯ  แจง้ ผูว้่าการภาครับเลือก ละออ จินดา ท่านมีความเขม้แข็งและ
ตั้งใจดี ในการบริหารงาน   อยากให้สมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของเรามาเป็นนายกสโมสร ฯ   ซ่ึงผม   
และอผภ.ไพโรจน์ จิระเสวิจินดา พร้อมทั้งสมาชิกทุกท่าน ให้การสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น เม่ือสมาชิกไดม้าเป็น
นายกสโมสรฯท่านจะไดมี้ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริง  สมาชิกสโมสรฯไม่ตอ้งรอให้ความพร้อม
ครบ 100 % แค่ความพร้อม 50 % ท่านก็สามารถมาบริหารสโมสรฯไดแ้ลว้ครับ 
อน.ไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์  ท่ีปรึกษาสโมสร แจง้ การช าระค่าบ ารุงโรตารีสากล (RI) งวด 1/2564-2565  ซ่ึงผม
ไดรั้บใบแจง้มาแลว้ ไดป้รึกษากบัผูช่้วยเลขา ฯ คุณสุกญัญา  สิทธิศกัด์ิ  วา่ตอ้งใชเ้งินของสโมสร ฯ ส ารองจ่ายไป
ก่อนเพราะปัจจุบนัยงัเรียกเก็บของปีเก่าอยู ่  ผมขอศึกษาในการช าระดงักล่าวอีกคร้ัง 
อผภ.นพ.พรชัย  บุญแสง  ท่ีปรึกษาสโมสร ฯ ให้ศึกษาในการส่งเงินค่าบ ารุงโรตารีสากล (RI) วา่มีแนวโนน้การ
ช าระประการใด 

วาระที4่  เร่ืองอ่ืน ๆ 
อน.บณัฑิต  เฮงวฒันา , อน.ชยพล  ล้ิมจิระภิญญา , รทร.ไพศาล   ปิณจีเสคิกุล  แจง้มีความประสงคจ์ะร่วมบริจาค
ในโครงการมอบชุด PPE ให้กบัโรงพยาบาลเจา้พระยายมราชและหน่วยกูภ้ยั ซ่ึงสมาชิกท่านอ่ืน ๆ สามารถร่วม
ร่วมบริจาคได ้ 
อน.อดุลย์  วราเอกศิริ  ปฎิคม  แจง้  มีสมาชิกหลายท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมทางออนไลน์ได ้เน่ืองจาก
ยงัไม่เขา้ใจในระบบดงักล่าว 
อน.ศรีชัย  เทพศิลปวิสุทธ์ิ   เลขานุการสโมสรฯ แจง้ จะด าเนินการดูแลสมาชิกท่านท่ียงัไม่สามารถเขา้ร่วมการ
กระชุมทางออนไลน์ดงักล่าว 
 
                                         ----------------------------------------------------------------------- 
 
        ปิดการประชุมเวลา  20.00 น. 
 
 
 
 


